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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๖/๒๕๔๙ 

วนัอาทติย์ที ่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๖.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๓. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๔. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๕.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๘. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๙.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๒๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    
 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ การก าหนดจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ประธาน แจง้ว่า ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะแจง้
เร่ืองบางเร่ืองต่อนายกสภามหาวิทยาลยั เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัรับทราบและก ากบัดูแลในเร่ือง       
นั้น ๆ เป็นพิเศษ  ซ่ึงจะต่างจากสมยัก่อนท่ีจะแจง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบและปฏิบติัโดยตรง  เช่น แจง้
เร่ืองกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และในคร้ังน้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้ง                  
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ดงัน้ี 
     ๑. กรณีมหาวิทยาลยั ก าหนดให้อาจารยป์ระจ าผูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงแลว้ อาจก าหนดให้อาจารยผ์ูน้ั้น เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพหุวิทยาการ  
(Multidisciplinary)  ซ่ึงหมายถึงหลกัสูตรท่ีตอ้งคาบเก่ียวในหลายสาขาไม่มีหลกัสูตรเฉพาะ  ไดอี้ก  
๑  หลกัสูตร  โดยท่ีตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นประจ าอยูแ่ลว้ 
    ๒. กรณีมหาวิทยาลยั ก าหนดให้อาจารยป์ระจ าผูใ้ดเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงแลว้  อาจก าหนดให้อาจารย์
ผูน้ั้นเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกหรือโทในสาขาวชิาเดียวกนัไดอี้ก  ๑  หลกัสูตร 
    ท่ีประชุมให้ข้อสังเกตว่าส่ิงท่ีต้องค านึงถึงอย่างมากในการเปิดสอน        
หลกัสูตรใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัสูตรใหม่ คือ เกณฑ์มาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนด 
     รองอธิการบดีวิชาการ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ           
ขอ้ก าหนดมาตรฐานหลกัสูตรดงักล่าววา่ 
    ๑. กรณีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลยัยงัจดัอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรไดไ้ม่ครบทุกหลกัสูตรเน่ืองจากจ านวนอาจารยป์ระจ าไม่เพียงพอ 
     ๒. กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษานั้น มาตรฐานหลกัสูตรก าหนดว่า
ตอ้งจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีตรงสาขาเท่านั้น  ส่งผลกระทบใหก้ารจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ี
มีอยูไ่ม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

/มตทิีป่ระชุม ให…้ 
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     มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลยัจดัท าสรุปรายงานการจดัอาจารยป์ระจ า  
หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สภาฯ ทราบ เพื่อจะได้ทราบว่ามีปัญหาใน           
หลกัสูตรใด  ระดบัใด 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๙  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 

 ๑. ปรับแก้ระเบียบวาระท่ี ๓ .๒ หน้า ๕ ข้อ ๕ แก้ไขจาก “๕ . อัตรา                   
ค่าตอบแทนการสอนค่อนขา้งนอ้ย ควรปรับใหคู้่ควรกบัศกัยภาพผูส้อน”  เป็น 
    “๕. อตัราค่าตอบแทนการสอนท่ีก าหนดไว ้ค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับ    
โครงการจดัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการอยู ่แต่อยา่งไรก็ตามหากเม่ือมีผูส้อนท่ีมีคุณภาพและ
ความช านาญสูงก็ควรปรับอตัราค่าตอบแทนการสอนให้เหมาะสมดว้ย”   
 

 ๒.  ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๓  หนา้ ๕  ยอ่หน้าท่ี ๒  แกไ้ขจาก “ดร.อ านวย  
ปาอา้ย ตั้งขอ้สังเกตวา่เงินรายไดจ้ากการใหเ้ช่าชุดครุยมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ควรมีผูส้อบบญัชี 
และใหน้ าเขา้สู่ระเบียบฯ การจดัสวสัดิการ โดยเร็ว”  เป็น 
    “ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ตั้งขอ้สังเกตว่าเงินรายไดจ้ากการเช่าชุดครุยมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ควรมีผูส้อบบญัชี โดยเสนอให้นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูแ้ทนจากสภา
คณาจารยฯ์ ท่ีมีความรู้ดา้นการสอบบญัชี และบุคคลภายนอก เป็นกรรมการสอบบญัชี ไปพลางก่อน
ในระหว่างท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในใหม่แล้วรายงานผลการตรวจให ้
สภาฯ ทราบ  ทั้งน้ีขอใหน้ าเงินรายไดเ้ขา้สู่ระเบียบฯ  การจดัสวสัดิการ โดยเร็ว”    
 
 ๔. เพิ่มรายละเอียดปัญหาขอ้มูลดา้นงานทะเบียน รวมทั้งการจดัตารางเรียนใน
ในระเบียบวาระท่ี ๖.๒ หนา้ ๑๓ วา่ “เช่น นกัศึกษาบางคนไม่ช าระค่าลงทะเบียน ก็สามารถศึกษาได้
จนส าเร็จการศึกษา ผูส้อนไม่ทราบจ านวนท่ีแทจ้ริงของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน การจดัตาราง
เรียนเป็นส ารับส าเร็จรูปท าให้นักศึกษาไม่มีอิสระในการเลือกเรียน เอกสารการส่งผลการเรียน                 
ไม่แน่นอน  เป็นตน้ 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๔  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ โครงการจดัตั้ งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  (สคบศ.) 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการ          
โครงการจดัตั้ งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมอบ
ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  ประสานความเขา้ใจกบัคณะครุศาสตร์  ซ่ึง ศาสตราจารย ์
ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  ไดจ้ดัประชุมหารือโครงการดงักล่าว  โดยมีคณบดี  และรองคณบดีฝ่าย
วชิาการ  ของคณะครุศาสตร์  ดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  และอธิการบดี เขา้ประชุม  สรุปการด าเนินงาน
ไดด้งัน้ี 
     ๑. การด าเนินงานประกอบด้วย  การอบรมครูแบบชุดการสอน  การ
ปรับเปล่ียนการสอน  การวจิยั  และพฒันาการสอน 
    ๒. การด าเนินงาน  แบ่งเป็น  ๒  ระยะ   
     ระยะท่ี  ๑   (ใชเ้วลา  ๕  ปี)  แบ่งเป็น  ๒  ส่วน 
       - การผลิตบณัฑิต  ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ 
       - การฝึกอบรมครู  และผูบ้ริหารการศึกษา  โดยจัดท าเป็น
ชุดฝึกอบรมท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ปริญญาได ้ ด าเนินการโดย สถาบนัฯ และมีคณะครุศาสตร์เขา้มามี
ส่วนร่วม 
      ระยะท่ี  ๒   รวมหน่วยงานระหวา่งคณะครุศาสตร์และสถาบนัฯ  เพื่อ
ออกนอกระบบ 
     ทั้ ง น้ี การด า เนินการทั้ งหมดควรเสนอกรรมการประจ าคณะ และ
กรรมการสภาวชิาการ  
    ทีป่ระชุม  รับทราบ  
 
    ๔.๒ สรุปผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ส านกังาน ก.พ.ร. ไดแ้จง้ผลการประเมินการ
ปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัยนืยนัผล โดยผลการประเมิน
มหาวทิยาลยั ของ ก.พ.ร. มีคะแนนสูงกวา่ท่ีมหาวทิยาลยัประเมินตนเองไป  เน่ืองจากมีคะแนนส่วน
ท่ีมหาวิทยาลยัมิไดท้  าการประเมิน  เพราะตอ้งประเมินโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมในเร่ืองของการใหค้วามร่วมมือกบัส่วนกลาง 
     ท่ีประชุมเห็นว่าตัวช้ีว ัดบางตัวช้ีว ัดจะเป็นตัวช้ีว ัดในเชิงธุรกิจ ซ่ึง
อธิการบดีให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ปี ๒๕๔๘ ก.พ.ร. ไดว้่าจา้ง บริษทั TRIS  ในการประเมิน แต่ในปี 

/ท่ีประชุมเห็นวา่… 
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๒๕๔๙ น้ี     ได้มอบให้ สมศ. เป็นผูป้ระเมิน ซ่ึงได้มีการปรับเกณฑ์ตัวช้ีวดัให้เหมาะกับ
สถาบนัอุดมศึกษาแลว้ 
    ท่ีประชุม รับทราบ และมีมติ 
     ๑. มหาวิทยาลยัตอ้งถือผลการประเมินน้ีเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อท่ีจะน ามา
ปรับปรุงพฒันางาน  และควรพิจารณาปรับปรุงการปฏิบติังานในตวัช้ีวดัท่ีมีคะแนนนอ้ยกวา่  ๔ 
     ๒. การแจง้ผลการประเมินให้หน่วยงานทราบ ยงัไม่เพียงพอ ควรให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีมีค่าคะแนนค่อนขา้งน้อย เสนอโครงการเพิ่มเพื่อแกปั้ญหาให้มี  
ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน 
     ๓. เน่ืองจากการปฏิบติังานด้านการบริการ มีระดับคะแนนต ่ากว่า ๓    
ดงันั้นมหาวทิยาลยัตอ้งมีกลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากรเร่ือง  service  mind 
     ๔. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มหาวิทยาลยั 
ติดตามประเมินในเร่ืองน้ีดว้ย 
  
   ๔.๓ ราย ช่ือชุดวิชาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ หลัก สูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการผลิตบณัฑิต สาขาการปกครอง      
ทอ้งถ่ิน นั้น บดัน้ี ส านกังานโครงการความร่วมมือดงักล่าวไดเ้สนอรายช่ือกลุ่มวิชาแรก จ านวน ๑๖ 
รายวชิา  พร้อมก าหนดแลว้เสร็จของการจดัพิมพเ์พื่อใหม้หาวทิยาลยัน าไปจดัตารางเรียนต่อไป 
    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ เสนอขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ส านกังานโครงการฯ จะ
ส่งเอกสารต าราดงักล่าวมาใหม้หาวทิยาลยัตามจ านวนนกัศึกษา และมหาวทิยาลยัท าหนา้ท่ีจดัผูส้อน
ตามรายวชิานั้น ๆ  
     ท่ีประชุม มีข้อสังเกตว่าน่าเป็นห่วงผู ้เ รียน เน่ืองจากต าราดังกล่าว        
ส่วนใหญ่ตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ   
    มติทีป่ระชุม เพื่อเช่ือมโยงกบัความสมบูรณ์ของปริญญา มหาวิทยาลยัควร
เร่งรัดด าเนินการขออนุมติัหลกัสูตรตามขั้นตอน มีการตีค่าตามกฎหมาย เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรใหม่
ท่ีน ามาจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
     อน่ึง เน่ืองจากบนัทึกข้อตกลง ระบุให้มีกรรมการบริหาร ๒ ส่วน คือ  
ส่วนของมหาดไทย  และส่วนของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  แต่พบวา่มีการตั้งกรรมการใน
ส่วนของมหาวทิยาลยัไม่สอดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง  จึงขอใหร้ายงานสภาฯ ทราบดว้ย 
 

/ระเบียบวาระที ่๕  เร่ือง… 
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/๒. ขอ้มูลยงัไม่… 
 

ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑  พิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ไดด้ าเนินการวดัผล
การศึกษาของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึง เสนอสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา  รวม   ๘๘๕  คน  ดงัน้ี 
     ๑. ระดบัอนุปริญญา  
     -  สาขาการศึกษา   จ านวน     ๒   คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์   จ านวน     ๑    คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์   จ านวน   ๕๐    คน 
   ๒. ระดบัปริญญาตรี 
    -  สาขาการศึกษา  จ านวน   ๑๙๒ คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์  จ านวน    ๗๖  คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์  จ านวน  ๒๒๙ คน 
     -  สาขาบริหารธุรกิจ  จ านวน  ๒๕๑  คน 
    ๓.   ระดบัประกาศนียบตัร 
     -  สาขาวชิา ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู จ านวน     ๗๔ คน 
    ๔. ระดบัปริญญาโท  
     -  สาขาการศึกษา   จ านวน        ๗  คน 
     -  สาขาศิลปศาสตร์   จ านวน       ๓  คน 
 

    มติทีป่ระชุม  อนุมติั  
 

   ๕.๒ รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี ๒๕๔๘ และ 
๒๕๔๙ (ตุลาคม ๒๕๔๘-มีนาคม ๒๕๔๙)   
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอรายงานประจ าปีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๘ และรายงานช่วง  ๖  เดือน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  โดยสาระ
ของรายงานประกอบดว้ย เป้าหมายของแผนงาน  และผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ รวมทั้งขอ้มูล
สารสนเทศ 
     ท่ีประชุมมีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 
    ๑. ควรลงทุนในการจดัท ารายงานประจ าปีให้รูปเล่มดูดี ทนัสมยั โดย
การใช้กราฟฟิกช่วย เพราะรูปภาพภายในเป็นภาพขาว-ด า จึงไม่สามารถส่ือสารให้เขา้ใจได้ใน        
บางเร่ือง  เช่น  สีตราสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
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    ๒. ขอ้มูลยงัไม่ครบถว้นถูกตอ้งเพราะยงัมีขอ้มูลท่ีตกส ารวจ เช่น ขอ้มูล
การเป็นวทิยากรภายนอก นอกจากน้ีตอ้งให้ความส าคญัของการพิสูจน์อกัษรเพราะอกัษรยอ่บางแห่ง
ไม่ถูกตอ้ง  เช่น  อกัษรยอ่ ป.ป. ใชก้บัทั้งหลกัสูตรครูประชาบาล  และหลกัสูตรฝึกหดัครูประถม 
     ๓. ควรมีบทสรุปผูบ้ริหาร เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารในการแก้ไข
ปัญหา 
    ๔. ควรมีขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาและขา้ราชการ ท่ีเปรียบเทียบยอ้นหลงั
ใหเ้ห็นแนวโนม้  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวทิยาลยัต่อไป 
    ๕. สาระท่ีควรมี ได้แก่ ความเป็นมา ภาระหน้าท่ี บุคลากร ผลงานท่ี
กระชบั ชดัเจน ผลงานเด่น ๆ 
     ๖. ไม่ตอ้งมีรายละเอียดของงานประจ า และกิจกรรม เช่น การให้บริการ
ยมื-คืนหนงัสือ  ฯลฯ  รายละเอียดพิธีการในกิจกรรมต่าง ๆ  
     ๗. รายงานไม่ไดร้ะบุวา่งานวจิยัแลว้เสร็จหรือยงั งานวจิยัส่วนใหญ่ไม่ได้
ตอบสนองการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั  และการพฒันาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นเม่ือมหาวิทยาลยัตั้งกองทุน
พฒันางานวิจยัแล้ว  มหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดกรอบและทิศทางงานวิจยัให้ชัดเจนว่าสนับสนุน
งานวจิยัเพื่อแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน  หรือน ามาใชใ้นการพฒันามหาวทิยาลยัอยา่งไร 
    ๘. มหาวิทยาลยั ควรมีคณะท างานเพื่อท าวิจยัเชิงเอกสารอย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกบัรูปแบบของรายงานประจ าปีท่ีควรเป็น  โดยมีการเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดว้ย 
     ๙. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
โดยมุ่งรายงานผลลพัธ์ ผลผลิตในรอบปี ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั    
ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั และเกณฑ์การประเมินให ้        
ชดัเจน (อาศยัมาตรฐาน สกอ. และ สมศ.) ส่วนสาระในรายงานประจ าปี ควรประกอบดว้ย จุดก าเนิด
และพฒันาการของมหาวทิยาลยั  สัดส่วนอาจารย ์: นกัศึกษา รายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงาน
ในรอบปีท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน  (กพร.,  สกอ., สมศ.)  ขอ้เสนอแนะของการด าเนินงาน
ในระยะยาว 
     มติทีป่ระชุม 
    ๑. ให้ด าเนินการตามขอ้อภิปรายเพื่อให้รายงานประจ าปีมีรูปลกัษณ์ท่ี
ทนัสมยั  น่าสนใจ 
    ๒. การน าเสนอของรายงานประจ าปี ใหเ้ปล่ียนจากการประมวลกิจกรรม
เป็นการวเิคราะห์และสังเคราะห์การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  โดยสะทอ้นถึงพนัธกิจ แผน และ
ผลลพัธ์ของการด าเนินงาน 
 

/๕.๓  การเก็บค่า… 
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   ๕.๓ การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษา           
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี ๑/
๒๕๔๙ ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพัฒนาบนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม            
อุตสาหการ ซ่ึงมีวิชาท่ีสภาวิศวกรก าหนดไว ้ตามท่ีสภาวิศวกรจะสามารถรับรองหลกัสูตรได ้และ
ในการเรียนนกัศึกษาตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ส่ือต่างๆ เชิงวิศวกรรมอุตสาหกรรม  จึงขอเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษสาขา  ภาคเรียนละ  ๕,๐๐๐  บาท 
     ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ตั้งขอ้สังเกตวา่ การเก็บค่าธรรมเนียม ควรมีขอ้บงัคบั 
วา่ดว้ยเร่ืองการเก็บค่าธรรมเนียม หรือเขียนขอ้บงัคบัเพิ่มเติม เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย   
    มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ และใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้ง 
 

   ๕.๔ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัของขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
    เน่ืองจากมีการอภิปรายในระเบียบวาระท่ี  ๕.๕  รายงานความคืบหนา้การ
บริหารจดัการศูนยบ์างคลา้  
     มติที่ประชุม เห็นควรชะลอโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัไวก่้อน โดย               
ดร.อ านวย ปาอา้ย ให้ขอ้เสนอแนะวา่ การขออนุมติัใชเ้งินคงคลงั ควรเสนอยอดเงินคงคลงัทั้งหมด 
เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 

   ๕.๕ รายงานความคืบหนา้การบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ 
    นายวิวฒัน์  ศัลยก าธร น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ ง 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บางคล้าไปแล้วนั้ น ได้มีการประชุม
คณะกรรมการ และประชุมกลุ่มย่อยไปแลว้รวม ๘ คร้ัง ความคืบหนา้การด าเนินงาน เร่ิมจากการ
ปรับโครงสร้างพื้นฐานตวักิจกรรมท่ีสะทอ้นหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ิมท าวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงเป็นเอกสาร  โดยจะมีการสัมมนาชาวบา้นทุกเดือนๆ ละ ๑ 
คร้ัง  และในการประชุมคณะกรรมการคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ รายละเอียด                   
ดงัรายงานการประชุมท่ีแนบ  และมีมติ สรุปไดด้งัน้ี 
    ๑. เป้าหมายศูนยบ์างคลา้ท่ีควรเป็น 

 เป็นวิทยาเขตท่ีชดัเจนภายใน ๓ ปี โดยมีระบบบริหารจดัการแบบ
ใหม่  (Management  by  Objective,  MBO)  ทั้งดา้นการจดัการศึกษา  สถาบนัวิทยภูมิพล  สถาบนั
พฒันาวชิาชีพครู หอพกันกัศึกษา กิจการต่างๆ เพื่อหารายได ้ศูนยป์ระชุมท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  
มีผูบ้ริหารรับผดิชอบประจ าเตม็เวลาในทุกกิจกรรมของมหาวทิยาลยั   

 เป็น  Resort University  ของภาคตะวนัออก 

/๒. สาขาวชิาท่ี… 
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    ๒. สาขาวชิาท่ีควรจดัการศึกษาท่ีศูนยบ์างคลา้  ไดแ้ก่  สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  และสาขาการศึกษา  (ครูแนวใหม่) 
     ๓. เห็นดว้ยกบัแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของงานประจ าท่ีศูนย์
บางคลา้  ท่ีผูช่้วยอธิการบดี  อาจารยจ์ารุวรรณ  สุนทรเสณี  น าเสนอ และเห็นควรมอบฝ่ายบริหาร
ด าเนินการแก้ไข แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ ทั้งน้ีผูบ้ริหารต้องด าเนินการ          
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้รายวนัได ้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งน าหารือสภามหาวทิยาลยัในทุกเร่ือง 
     ๔. เห็นควรใหม้หาวทิยาลยัจดัประชุมอาจารยโ์ดยมีผูท้รงคุณวุฒิจากสภา
มหาวทิยาลยัเขา้ร่วมสร้างความเขา้ใจ 
    ๕. เห็นควรจดัใหมี้นกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพ  เพื่อด าเนินการเร่งพฒันา
งานประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัทั้งงานปกติและงานเชิงรุก 
    ท่ีประชุม รับทราบ  และมีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง  ดงัน้ี 
    - ท่ีมาของการตั้งคณะกรรมการน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะ
ศูนย์บางคล้า แต่เม่ือพบว่าเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงต้องน ามาพิจารณาใน                   
ท่ีประชุมน้ีอีกคร้ัง 
     - แนวทางการบริหารมหาวทิยาลยั ตอ้งพิจารณาให้ทั้ง ๒ ศูนยเ์ป็นหลกั  
โดยมีการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทั้ง  ๒  ศูนย ์
    - มหาวิทยาลยัไม่ควรบริหารจดัการแบบลองผิดลองถูก/เดินหน้า-ถอย
หลงั  ตอ้งใชแ้ผนวิชาการน า จากปัจจุบนัสู่อนาคต  ตอ้งสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสอดคลอ้ง
กบัสภาพองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั มีการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการก่อนการลงทุน  เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการลงทุน 
     - ตอ้งมีการวเิคราะห์วา่ พนัธกิจใด  กิจกรรมใด  ควรจดัท่ีศูนยใ์ด มีขอ้ดี
อยา่งไร  เพื่อสร้างช่ือเสียงและความโดดเด่นของมหาวทิยาลยั  เช่น 

 ดา้นการผลิตบณัฑิต  ตอ้งมีการจดัการศึกษาแนวใหม่ การบริหาร
จดัการแบบ  Residential  ตอ้งจดัท่ีพกัให้เพียงพอส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา โดยในระยะตน้  
ควรจดัให้มีการเรียนการสอนท่ีศูนยบ์างคล้าเฉพาะระดบัปริญญาตรี โดยเพิ่มความสะดวกแก่ผูท่ี้
ตอ้งเดินทางไปศูนยบ์างคลา้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  จดั  campus  bus  อาจเจรจากบัขนส่ง
จงัหวดั เพื่อขอเปิดสัมปทานเดินรถระหว่างอ าเภอเมืองกับศูนย์บางคล้า แล้วเสริมด้วยรถของ
มหาวิทยาลยั  ส่วนอนาคตอาจเพิ่มการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาดว้ยก็ได ้ เพราะในปัจจุบนั
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งบริหารจดัการในระบบหอพกั 

 ด้านงานวิจัย  สามารถด าเนินการได้ทั้ ง  ๒  ศูนย์  โดยศูนย์
ฉะเชิงเทรา  อาจเป็นงานวจิยัเชิงสากล  ส่วนศูนยบ์างคลา้เป็นงานวจิยัท่ีผกูพนัเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ิน 

/ ดา้นงานบริการ… 
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 ดา้นงานบริการวิชาการ  และงานท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม  ท า
ไดท้ั้ง  ๒  ศูนย ์

    - ตอ้งมีนโยบายดา้นบุคลากรท่ีชดัเจนวา่  อาจารยใ์หม่ในสาขาท่ีมีแผน
จดัการศึกษา  ณ  ศูนยบ์างคลา้ ตอ้งปฏิบติังานท่ีศูนยบ์างคลา้เท่านั้น  ส่วนนกัศึกษาและบุคลากรเดิม 
อาจมีการปฏิบติังานทั้ง ๒ ศูนย ์แต่ไม่ใช่การบงัคบัปฏิบติั โดยมหาวทิยาลยัตอ้งอ านวยความสะดวก
สูงสุด  
     - ความเป็นเลิศท่ีน่าจะเป็นไปได ้ คือ  Residential  Training  Centre  ท่ี
ทนัสมยั  ดงันั้น ตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัท่ีเพียงพอ  อยา่งไรก็ตาม พบวา่ยงัมีปัญหาสถานท่ีและบุคลากรทั้ง
ดา้นวชิาการและการปฏิบติั 
    - ควรมีการวิจยัดา้นการตลาด  แบบ  quick  survey  วา่มหาวิทยาลยั
ควรท าอยา่งไร 
    - ควรมีการเตรียมการเพื่อจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในวโรกาสพระชนมายุ  ๘๐  พรรษา ในปี ๒๕๕๐  โดยการรวบรวมภูมิปัญญา
ชาวบา้นท่ีส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ท าวจิยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั  แลว้จดัท า
เป็นเอกสารต าราเพื่อให้บริการแก่ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งบรรจุเข้าในหลักสูตรการสอน  เพื่อให้เป็น
หลกัสูตรทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั  ขยายการให้บริการวิชาการ  เช่น  การให้บริการตรวจวิเคราะห์  การ
จดัโครงการความร่วมมือเพื่อให้บริการวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ  แลว้ประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกเพื่อสร้าง
ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
     - ตอ้งมีกลยุทธให้คนรู้จกัคุน้เคยกบัศูนยบ์างคลา้โดยไม่รู้สึกว่าอยูไ่กล  
ดงัตวัอยา่งกลยทุธของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ีจดังานเวลิด์เทค ท าใหค้นรู้จกั การคมนาคม
ขนส่งสะดวกข้ึน จดัหอพกันักศึกษาให้เพียงพอและให้โควตาคดัเลือกนักเรียนในจงัหวดั ๕๐%  
และต่างจงัหวดั  ๓๐%  เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  มีนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาโดยการสอบคดัเลือกเพียง  
๒๐% 
     - ตอ้งปรับวธีิคิด และสร้างความสามคัคีในกลุ่มบุคลากร 
     - ควรจ าลองการบริหารงานนอกระบบมาใชใ้นการบริหารจดัการศูนย์
บางคลา้ โดยสภามหาวิทยาลยัออกระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ว่าดว้ยการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้  
เพื่อความคล่องตวั ให้อิสระในการด าเนินงานศูนยบ์างคล้า โดยอยู่ภายใตก้รอบนโยบายและการ
ก ากบัของสภามหาวทิยาลยั 
 
 
 

/มตทิีป่ระชุม 
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     มติทีป่ระชุม 
    ๑. ตอ้งมีการน าขอ้อภิปรายสู่การปฏิบติัทั้งแผนงาน และกฎระเบียบต่างๆ 
เพื่อพฒันาศูนยบ์างคลา้ใหเ้ป็นรูปธรรม 

 น าส่ิงท่ีลงทุนไปแลว้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 น าเร่ืองท่ีท าแลว้มาเขา้ระบบ และใหเ้กิดการยอมรับ 
 ลงทุนเสริมในบางเร่ือง 

     ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจดัการศูนย์
บางคลา้ด าเนินการ ในส่วนของกิจกรรมท่ีวางแผนและด าเนินการอยูก่่อนแลว้ต่อไป 
    ๓. ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารจดัการท่ี
ตอ้งเช่ือมโยงกบัศูนยม์หาวทิยาลยัทั้งระบบ  (Academic  Review) 
     ๔.  คณะกรรมการ  ตามมติขอ้  ๓  ประกอบดว้ย 

 ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร       ศรีสอา้น เป็นประธานกรรมการ 
 ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  เป็นรองประธานกรรมการ 
 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ดร.สุเมธ  แยม้นุ่น 
 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ไทย      ทิพยสุ์วรรณกุล 
 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร 
 นายววิฒัน์             ศลัยก าธร  เป็นกรรมการ 
 ประธานส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เป็นกรรมการ 
 นายแพทยชู์ชยั      ศรช านิ เป็นกรรมการ 
 นายโชคชยั           ช่วยณรงค ์ เป็นกรรมการ 
 อธิการบดี เป็นกรรมการ 
 รองอธิการบดีผูรั้บผดิชอบศูนยบ์างคลา้ เป็นกรรมการ 
 ผูแ้ทนจากคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 

การบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ ๑ คน เป็นกรรมการ 
    ๕.  มอบมหาวิทยาลัยจัดฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามมติข้อ ๓ 
จ านวน ๒-๓ คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์บางคล้าตั้ งแต่เ ร่ิมต้น โดยจัดเอกสารข้อมูลให ้              
คณะกรรมการศึกษาวเิคราะห์ก่อนการประชุม  ภายใน  ๒-๓  เดือนน้ี 
 
 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๖  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการโครงการ สคบศ. 
  ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  เสนอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการสรรหากรรมการโครงการ สคบศ.  เพื่อจะไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาดงักล่าว โดยคณะกรรมการ
ประกอบดว้ย 

 อธิการบดี  ประธาน 
 ประธานส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั กรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ กรรมการ 
 นายปรีชา        คชสิทธ์ิ     ผูท้รงคุณวฒิุจากสภาฯ กรรมการ 
 ผศ.ฐิติมาวดี    เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ดร.จารุวรรณ    สิงห์ม่วง   ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 

 ๒. ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู ้ท่ี เหมาะสมเป็นกรรมการ         
โครงการ สคบศ. ๑๐ ท่าน เสนอท่ีประชุมสภาเพื่อพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งในการประชุม       
คร้ังต่อไป 
 
    ๖.๒ สภาพแวดลอ้มรอบร้ัวมหาวทิยาลยั 
    นายบุญทอง เตียรประเสริฐ เสนอว่าควรให้มีการด าเนินการปรับ          
สภาพแวดล้อมรอบร้ัวมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพสวยงามน่าดู หลังจากมีการก่อสร้างร้ัว
มหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ 
    มติทีป่ระชุม  มอบมหาวทิยาลยัด าเนินการ 
 
    ๖.๓ ปัญหาอาจารยอ์ตัราจา้ง 
     ดร.อ านวย   ปาอา้ย  เสนอให้มหาวิทยาลยัรายงานปัญหาความคืบหนา้ใน
การแก้ปัญหาเก่ียวกับอาจารย์อตัราจ้างท่ีสภาคณาจารย์ฯ เคยมีบนัทึกเสนอไว ้ในการประชุม          
คร้ังต่อไป 
     มติที่ประชุม ให้บรรจุปัญหาและการแกปั้ญหาอาจารยอ์ตัราจา้งเป็นวาระ
การประชุมคร้ังต่อไป 
 
 

/๖.๔  ท่ีจอดรถ… 
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    ๖.๔ ท่ีจอดรถคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
    นายบุญทอง   เตียรประเสริฐ  เสนอวา่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมา
ประชุมสภามหาวิทยาลยั  ขอให้มหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกเร่ืองท่ีจอดรถกรรมการสภาฯ ให้
ดว้ย  
    มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
     เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
และนดัประชุมคร้ังต่อไป  วนัศุกร์ท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๔.๐๐  น.   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๒๐   น. 
 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
           ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F\สภามหาวิทยาลยั\รายงานการประชุม\คร้ังที่ ๖_๒๕๔๙\จิตติมา 


